
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๔ 
ครั้งที ่ ๑๖  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง)   

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๒  ธนัวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๐  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์   เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย 
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาพนักงาน
จ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
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(นายสุชาติ  ชมกลิ่น)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา 
กระทู้ถามนี้  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  และรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนกันด าเนินการประชุม 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิท าโทษบุตรและการแก้ไขปัญหาการท าโทษด้วยความรุนแรงต่อบุตร   ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์  (นายจุติ  ไกรฤกษ์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  กองทัพเรือยังมีความจ าเป็นที่จะใช้
พื้นที่โฉนดที่ดินเลขที่  ๙๒๐๑  หน้าส ารวจ  ๕๕๖  กรุงเทพมหานคร  อีกหรือไม่   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสงขลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การแก้ปัญหาน้ าอุปโภค  บริโภค
ของคาบสมุทรสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ 
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๔๕  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  จ านวน  ๒  กระทู้  คือ 

 ๑) เรื่อง  การบริหารจัดการถ่ายโอนภารกิจการดูแลถนนแขวงทางหลวง 
นครปฐม  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   

 ๒) เรื่อง  การก่อสร้างมอเตอร์เวย์จากอ าเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี   
ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การจราจรและขนส่งทางหลวงหมายเลข  ๔๐๙๔  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ 
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ดังกล่าวไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๖  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  จ านวน  ๓  กระทู้  คือ 

 ๑) เรื่อง  ขอทราบผลสัมฤทธิ์  ตามค่าเป้าหมาย  ปี  ๒๕๖๕  ของ
การปฏิรูปด้านสังคม  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  
ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   

 ๒) เรื่อง  ขอทราบผลสัมฤทธิ์  ตามค่าเป้าหมาย  ปี  ๒๕๖๕  ของ
การปฏิรูปด้านกฎหมาย  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔   
ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๕   

 ๓) เรื่อง  ขอทราบผลการด าเนินงานในกิจกรรมปฏิรูปที่  ๑ – ๕   
ในด้านยุติธรรม  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔   
ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕   

กระทู้ถามทั้ง  ๓  กระทู้ดังกล่าว  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอลาออกจากต าแหน่ง  คือ  
นายณัฏฐพล  จรัสรพีพงษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุรินทร์  พรรคเศรษฐกิจไทย   
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตั้งแต่วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๕  
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงสิ้นสุดลง  ตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ 
และปฏิบัติหน้าที่ได้  จ านวน  ๔๓๘  คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุม 
เพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๓  รับรองรายงานการประชุม  และระเบียบวาระที่  ๗   
เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ 

ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
จ านวน  ๒  ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่  ๒๕  วันพุธที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ครั้งที่  ๒๖  วันพฤหัสบดทีี่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๕ 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง  ๒  ครั้งดังกล่าว 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  คือ   

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร  แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางวลัยพร  รัตนเศรษฐ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายสงวน  พงษ์มณี  เป็นกรรมาธิการ  แทน   
นายนิยม  ช่างพินิจ 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล
เกษตรกรรม  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายสุชาติ  ภิญโญ 

๔. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม   
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายนิยม  ช่างพินิจ 
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้   

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 

 ๑) พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง 
  (๑) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๖๔  สภาองค์กรของ

ผู้บริโภค 
  (๒) รายงานการเงินแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 ๒) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
ที่ประชุมรับทราบ 

๒. รายงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ของคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงานและส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้  นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน  นางฤดี  ภริงคาร  และนายกัลย์  แสงเรือง  รองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑   

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับกิจการพลังงาน  ตอบช้ีแจง   

๓. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   

๔. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชก าหนด 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา  เยียวยา  และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม   
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
  



-  ๖  - 
 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕  และรายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๘  
แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม   
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  เพิ่มเติม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
นางจินดารัตน์  วิริยะทวีกุล  รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  นายถาวร   
เสรีประยูร  นายอัคนิทัต  บุญโญ  ร้อยต ารวจตรีหญิง จารุณี  เล็กด ารงศักดิ์  และนางสาวอุปมา  
ใจหงษ์  ผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบรายงานทั้ง  ๒  เรื่อง  ตามล าดับ  ภายหลังการอภิปราย 
ของสมาชิกฯ  รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ตอบช้ีแจง 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๕  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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